
ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
วนัศุกร์ท่ี 15 กนัยายน 2560 

พลเอก ประยทุธ ์จนัทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพฒันา
อยา่งย ัง่ยนื” ออกอากาศทางโทรทศันร์วมการ
เฉพาะกิจแห่งประเทศไทย วนัศุกร์ท่ี 15 กนัยายน 
2560 เวลา 20.15 น. 

สวสัดคีรับ พ่อแม่พีน้่องชาวไทยทีรั่กทุกท่าน 
          เม่ือวนัศุกร์ท่ี 8 กนัยายน ท่ีผา่นมา พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภาทรงรับการทูลเกลา้ฯ ถวาย
ปริญญาดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัด์ิ สาขากฎหมายจากมหาวิทยาลยัอู่ฮัน่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดว้ยเป็นท่ีประจกัษ ์
ถึงพระปรีชาสามารถดา้นกฎหมาย และพระกรณียกิจดา้นกระบวนการยติุธรรมระหวา่งประเทศ อาทิทรงริเร่ิม
โครงการช่วยเหลือผูต้อ้งขงัหญิงและเดก็ติดผูต้อ้งขงัหญิงภายใต ้“โครงการก าลงัใจ” ในปี 2549 ดว้ยทุนทรัพย์
ส่วนพระองค ์และนอกจากนั้น โครงการน้ี ภายใตพ้ระด าริของพระเจา้หลานเธอฯ กไ็ดแ้พร่ขยายความร่วมมือไปยงั
พื้นท่ีต่างๆ ของประเทศ อีกทั้งทรงผลกัดนัใหเ้กิดแนวทางการปฏิบติัต่อผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจ า และมาตรการท่ี
มิใช่การคุมขงัส าหรับผูก้ระท าความผิดท่ีเป็นหญิง อนัเป็นมาตรฐานระหวา่งประเทศฉบบัใหม่ หรือท่ี
เรียกวา่ “ขอ้ก าหนดกรุงเทพ” ซ่ึงท่ีประชุมใหญ่องคก์ารสหประชาชาติ ไดมี้มติใหก้ารรับรองไว ้เม่ือวนัท่ี 21 
ธนัวาคม 2553 จนน าไปสู่การจดัตั้ง “สถาบนัเพื่อการยติุธรรมแห่งประเทศไทย” และในเวลาต่อมา เพื่อสานต่อ
พระกรณียกิจดงักล่าว นอกจากน้ี ถือเป็นเกียรติภูมิของประเทศไทยอยา่งมาก ท่ีสหประชาชาติไดถ้วายรางวลั
เกียรติยศสูงสุดแด่พระเจา้หลานเธอฯ ในฐานะท่ีทรงมีบทบาทส าคญัในระดบันานาชาติ ในการท่ีส่งเสริมและ
คุม้ครองสิทธิมนุษยชนของผูต้อ้งขงัหญิง และผูห้ญิงท่ีตกเป็นเหยือ่ของความรุนแรง นบัเป็นความภาคภูมิใจของ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ท่ีพระบรมวงศานุวงศ ์ไดท้รงมีพระเมตตาโดยทรงริเร่ิมและช่วยเหลือผูท่ี้ดอ้ยโอกาสใน
สงัคม แลว้กเ็ป็นส่ิงท่ีประชาชนชาวไทย จะไดร้ าลึกถึงคุณูปการ ของพระเจา้หลานเธอฯ อยา่งมิอาจลืมเลือน ขอ
พระองคท์รงพระเจริญ 
          ทั้งน้ี มหาวิทยาลยัอู่ฮัน่ เป็นสถาบนัอุดมศึกษาท่ีมีประวติัเก่าแก่ และมีช่ือเสียงในล าดบัตน้ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสาขานิติศาสตร์ ซ่ึงใหค้วามส าคญักบัการวิจยัและพฒันาองคค์วามรู้ดา้น
กฎหมายระหวา่งประเทศ จนเป็นท่ียอมรับ นบัวา่เป็นสถาบนัอุดมศึกษาของต่างประเทศแห่งท่ี 2 ท่ีทูลเกลา้ฯ ถวาย
ปริญญานิติศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต กิตติมศกัด์ิ แด่พระเจา้หลานเธอ พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา หลงัจากท่ีมหาวิทยาลยัชิ



คาโก-เคน้ส์ ไดทู้ลเกลา้ฯ ถวายปริญญาในสาขาเดียวกนัมาแลว้ ในปี 2555 
          ในการดงักล่าวน้ี พระเจา้หลานเธอฯ ทรงมีพระด ารัสตอบรับ การถวายปริญญาฯ อนัมีสาระส าคญั ท่ีผมขอ
เชิญมากล่าวซ ้า ส าหรับปวงชนชาวในวนัน้ี คือ “...หลกันิติธรรมเป็นรากฐานของการพฒันาท่ีย ัง่ยนื สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืของสหประชาชาติ โดยทรงตระหนกัอยูเ่สมอวา่ระบบยติุธรรมท่ีมีประสิทธิภาพ และ
ทุกคนเขา้ถึงไดอ้ยา่งเสมอภาคนั้น มีความ ส าคญัยิง่ เพราะเป็นหลกัประกนัวา่ เราทุกคนจะไดรั้บประโยชน์จากการ
พฒันาร่วมกนั ไม่วา่จะคนผูน้ั้นจะเป็นผูย้ากไร้ เดก็ เหยือ่อาชญากรรม ผูล้ี้ภยัจากสงคราม เหตุการณ์ความไม่
สงบ ผูป้ระสบภยัธรรมชาติ หรือ กลุ่มผูเ้ปราะบางอ่ืนใดในสงัคม...” 
          ซ่ึงในพระด ารัสดงักล่าวจะมีค าวา่ “ความเสมอภาค” ท่ีสงัคมของเรา ยงัแยกความแตกต่างไม่ออก หรือ 
อาจยงัไม่เขา้ใจกบัอีกค า คือ “ความเท่าเทียม” หมายถึงการใหทุ้กคนไดทุ้กอยา่ง เหมือนกนั เช่น โครงการรถเมล์
ฟรีและรถไฟฟรี ซ่ึงไม่วา่ยาก ดี มี จน กไ็ดรั้บสิทธ์ิน้ี เท่าเทียมกนั แต่อาจจะกลบัเป็นภาระดา้นงบประมาณเกินไป 
ขดัหลกัความคุม้ค่าอนัเป็น “1 ใน 6” ของหลกัธรรมาภิบาล  
ดงันั้น รัฐบาลน้ี จึงเห็นวา่ เราควรยดึแนวทาง “ความเสมอภาค” ซ่ึงไม่ใช่ความเท่าเทียมเท่านั้น แต่หมายความวา่
ทุกคนจะไดรั้บ “โอกาสในการเขา้ถึง...เหมือนกนั” แต่เราจะตอ้งเขา้ใจเป็นพื้นฐานก่อนวา่การจะท าใหเ้กิดความ
เท่าเทียมนั้นจะตอ้งใหมี้ความเสมอภาคกนัก่อน จึงจะเกิด “ความยติุธรรม” ในสงัคม ทั้งน้ี คนท่ีมีโอกาสนอ้ยท่ีสุด
ควรจะไดรั้บการช่วยเหลือส่งเสริมมากท่ีสุด ส่วนคนท่ีไดเ้ปรียบอยูแ่ลว้ กไ็ม่มีความจ าเป็นท่ีตอ้งไดรั้บอะไรมา
เสริม หรือหนุนเน่ือง แต่ในทางกลบักนั อาจจะตอ้งเสียสละใหค้นอ่ืนท่ีไม่มีโอกาสอีกดว้ย เช่น กรณีบตัรสวสัดิการ
แห่งรัฐ ท่ีรัฐไดจ้ดัท าเวลาน้ี ส าหรับผูมี้รายไดน้อ้ย ซ่ึงเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีแทจ้ริง ไม่ใช่การเอามา “หารยาว” จึง
สามารถลดภาระดา้นงบประมาณไดบ้างส่วน แลว้น าไปเพิ่มเติมในกิจกรรมอ่ืน ๆ ไดใ้นอนาคต ซ่ึงแนวคิดในการ
ตั้ง “กองทุนชราภาพ” เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอายท่ีุมีรายไดน้อ้ย ซ่ึงหากมีผูสู้งอาย ุท่ีมีก าลงัทรัพย ์ดูแลตวัเองได ้
ลูกหลานดูแลได ้สละสิทธ์ิสวสัดิการในส่วนน้ีของตนเอง เพียง 10% จากการประเมินเบ้ืองตน้ทราบวา่จะมีเงินเขา้
กองทุนชราภาพน้ีราว 4,000 ลา้นบาทต่อปี รัฐบาลกส็ามารถดูแลผูสู้งอายท่ีุมีรายไดน้อ้ยไดดี้กวา่ในปัจจุบนั เป็น
ตน้ ผมอยากใหทุ้กคนเขา้ใจหลกัการขอ้น้ี และหลกัคิดของรัฐบาลน้ี ในการบริหารประเทศดว้ย  จะไดไ้ม่มีใคร
หยบิยกเป็นประเดน็บิดเบือน ดว้ยการวา่มีช่องวา่ง ของความไม่เขา้ใจจนน าไปสู่ความไม่ไวใ้จกนั 
พีน้่องประชาชนทีเ่คารพครับ 
          การขบัเคล่ือนประเทศ ใหผ้า่นพน้ประเทศรายไดป้านกลาง คือการสนบัสนุน ส่งเสริมใหทุ้กภาคส่วน ไดมี้
การน าเทคโนโลย ีและนวตักรรมใหม่ ๆ มาสร้างมูลค่าเพิ่ม เพื่อจะยกระดบัศกัยภาพใหก้บัภาคการผลิต ทั้งภาค
เกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ ภาคบริการของประเทศ อ่ืน ๆ ดว้ย เรามกัจะมองวา่การสร้างมูลค่าเพิม่ใหก้บั
สินคา้ตอ้งมาจากการคิดคน้ ท่ีมีเงินลงทุนจ านวนมาก มหาศาล เหล่าน้ี จ าเป็นตอ้งมีการผลิตของโรงงานขนาดใหญ่ 
แต่ท่ีจริงแลว้นั้น การสร้างมูลค่าใหก้บัสินคา้ไม่จ าเป็น ท่ีตอ้งใชต้อ้งใชเ้งินลงทุนมหาศาลเสมอไป เราท าแบบของ



เรา แบบไทย ๆ ค่อยเป็นค่อยไปกไ็ด ้เช่น พี่นอ้งเกษตรกรกส็ามารถแปรรูปผลผลิต เพิ่มเติมจากการขายผลผลิตท่ี
เป็นผลไมส้ด อาหารสด หรืออ่ืน ๆ อาจจะใชว้ิธีการตากแดด อบแหง้ หรือ ใชเ้คร่ืองจกัรในการแพค็อาหารแบบ
สุญญากาศ ซ่ึงกจ็ะช่วยถนอมอาหาร เพิ่มจ านวนผลิตภณัฑย์ดือายสิุนคา้เกษตร สร้างรายไดใ้หก้บัเกษตรกร แลว้
ขายผา่นช่องทางออนไลน์ ส่งทางไปรษณีย ์ เหล่าน้ีเราเรียกวา่เป็นการใชน้วตักรรม ใชดิ้จิตอลมาเสริมในการสร้าง
มูลค่าเพิม่เช่นเดียวกนั โดยขณะน้ี “ยคุ 4.0” ไม่ใช่เป็นเร่ืองไกลตวั เพราะในชีวิตประจ าวนัน้ี เทคโนโลยดิีจิทลั 
และสารสนเทศใกลต้วัและอยูร่อบตวัเราแลว้ เช่น วนัน้ีเราใชโ้ทรศพัท ์ใชส้มาร์ทโฟนในมือท่านกเ็ป็นจุดเร่ิมตน้ท่ี
ดี เพราะนอกจากท่านสามารถสืบคน้หาองคค์วามรู้ใหม่ ๆ ไดเ้พียงจากปลายน้ิวสมัผสัแลว้ ท่านยงัสามารถ
เช่ือมโยง สร้างเครือข่ายส าหรับการท างาน การท าธุรกิจไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน ทั้งน้ี เพียงเราทุกคนรู้จกั
ประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยเีหล่านั้นใหเ้ป็นประโยชน์ เพื่อสร้างโอกาส สร้างรายได ้เพือ่พฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ
พวกเราทุกคน 
ผมขอช่ืนชมเกษตรกรจ านวนมากท่ีไดป้รับเปล่ียนพฤติกรรม มีการพฒันาตนเองร่วมมือกบัรัฐในโครงการต่าง 
ๆ  จนเกิดผลเป็นรูปธรรม สร้างมูลค่าเพิม่มีรายไดเ้พิม่ข้ึนแลว้จ านวนมาก ทั้งสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ทั้งการคา้ขาย
ออนไลน์มีการสร้างนวตักรรมเก่ียวกบัการเกษตร มีการเปล่ียนแปลงการท างานในภาคการเกษตรใหม้ากยิง่ข้ึน ท า
ปศุสตัวม์ากข้ึน แลว้กใ็ชป้ระโยชน์จาก  Agri Map แผนท่ีทางการเกษตร ท่ีระบุไวเ้ร่ืองดิน เร่ืองน ้า แลว้พื้นท่ี ๆ 
เหมาะสมในการปลูกพืชแต่ละชนิด และขอ้มูลทนัสมยัต่างๆ ท่ีเราไดแ้พร่ออกไปในปัจจุบนัมาประกอบการท า
เกษตรกรรม แลว้น าตวัอยา่งจากบรรดาปราชญช์าวบา้น หรือ สปก.  ของกระทรวงเกษตรท่ีจดัตั้งข้ึนนั้นมีการ
แพร่กระจายกนักวา้งไกลออกไป มีการพฒันากระบวนการผลิตท่ีเหมาะสมยิง่ข้ึน 
ส่วนในเร่ืองของการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้น ผมเคยบอกไวแ้ลว้วา่เราประเทศไทยตอ้งเจริญไปดว้ยกนั
ในทุกภาคส่วน เจริญได ้2 อยา่ง คือเจริญจากภายใน เขม้แขง็จากภายในท่ีเราก าลงัเสริมสร้างวนัน้ี แลว้เสริมดว้ย
จากภายนอกจากต่างประเทศดว้ย อะไรดว้ยมาช่วยสนบัสนุนซ่ึงกนัและกนั แลกเปล่ียนไปมาเหล่าน้ี จะท าใหพ้ี่นอ้ง
ประชาชนคนไทยนั้นมีชีวิตความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน    
          ในส่วนของการส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นั้นเราจ าเป็นตอ้งท าควบคู่กนัไปดว้ย กบัในส่วนเลก็ๆ ท่ี
เราท ากนัอยู ่ไม่วา่จะภายใน ระดบัพื้นท่ี ระดบัชุมชนหรือกลุ่มต่าง ๆ เหล่านั้น ในภาคอุตสาหกรรม  ภาค
เกษตรกรรม และภาคบริการ เราจะตอ้งเติบโตพร้อม ๆ กนัไปอยา่งสมดุล รัฐบาลกไ็ดเ้ห็นชอบในหลกัการ ในเร่ือง
ของมาตรในการพฒันาอุตสาหกรรมหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติั ท่ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อจะกระตุน้ภาคอตุสาหกรรม
การผลิต ธุรกิจบริการ ใหมี้การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต โดยการใชหุ่้นยนต ์และระบบอตัโนมติัทดแทนบา้ง 
มากยิง่ข้ึนรวมทั้ง การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั ในดา้นตน้ทุนการผลิตของประเทศ อาทิ มาตรการภาษี มี
การยกเวน้ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 50 ส าหรับกิจการท่ีน าหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัมาใชเ้ป็นเวลา 3 ปี  ก็
คาดวา่มาตรการน้ีจะกระตุน้ใหเ้กิดการลงทุนใชหุ่้นยนต ์ในปีแรกได ้12,000 ลา้นบาทนะครับ และในระยะ 5 ปี 



ต่อไป จะเกิดการลงทุนในห่วงโซ่การผลิตไม่ต ่ากวา่ 2 แสนลา้นบาท เราจะ สามารถทดแทนการน าเขา้หุ่นยนตไ์ด ้
30% จากเดิมท่ีมีการขาดทุนแต่ละปีกวา่ 1.3 แสนลา้นบาท 
นอกจากน้ี รัฐบาลกมี็แนวทาง  ในการท่ีจะใหก้ารสนบัสนุนผา่นกองทุนพฒันา SMEs ตามแนวทางประชารัฐ แลว้
สนบัสนุนงบประมาณใหห้น่วยงานภาครัฐ ในการจดัซ้ือจดัจา้งหุ่นยนตแ์ละระบบอตัโนมติัท่ีผลิตในประเทศไดอี้ก
ดว้ย เราตอ้งคิดร่วมกนัวา่ท าอยา่งไร เราจะสร้างความสมดุลในการขบัเคล่ือนดว้ยเทคโนโลยีส่มยัใหม่ กบัในเรือง
ของการจา้งแรงงานในประเทศของเรา ท่ียงัคงมีความจ าเป็นอยูใ่นการประกอบอาชีพ เราจ าเป็นตอ้งมีการพฒันา
ฝีมือแรงงานของเราใหม้ากข้ึน คนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบนั ทุกคนกต็อ้งยอมรับวา่ไม่ค่อยชอบการท างานท่ีตอ้งใช้
แรงงานหนกั เป็นสาเหตุส าคญัในการท่ีเรามีความจ าเป็นตอ้งใชแ้รงงานต่างดา้วในขณะน้ี แต่ตอ้งอยา่ลืมวา่ เม่ือถึง
เวลาท่ีประเทศเขามีการพฒันา เขากก็ลบัไปท างานท่ีประเทศเขา เรากจ็ะขาดแคลนแรงงานทนัที เพราะฉะนั้น
อยากจะใหทุ้กคนไดเ้ขา้ใจดว้ย แรงงานไทยกต็อ้งพฒันาตวัเองไปสู่การเป็นหวัหนา้งาน ไปสู่การท างานท่ีใช้
เทคโนโลยไีดม้ากข้ึน ตวัเองกจ็ะไดร้ายไดม้ากข้ึน ถา้ส่วนใหญ่ไปอยูใ่นภาคการท่องเท่ียวและบริการในอนาคต
อาจจะมากเกินไป เกินความจ าเป็นจนหางานท าไดย้าก เพราะฉะนั้นตอ้งไปทั้ง 2 ทางนัน่แหละ 
          ทั้งน้ี การเตรียมความพร้อมของคนในประเทศนั้นเป็นส่ิงส าคญั กไ็ม่อยากใหพ้ี่นอ้งผูใ้ชแ้รงงานเป็นกงัวล 
แต่ควรแปลงความกงัวลเหล่านั้นเป็นการปรับตวั เรียนรู้และยกระดบัตวัเอง เพิม่ทกัษะในการท างาน เช่น จากผูใ้ช้
แรงงานท่ีเป็นเพยีงควบคุมการท างานแบบง่าย ๆ วนัน้ีกต็อ้งพฒันาตวัเองไปสู่การมีความรู้ เป็นผูค้วบคุม
เคร่ืองจกัรกล หุ่นยนตไ์ด ้ซ่ึงคงตอ้งหาความรู้เพิม่เติมอีกมากมาย ส าหรับค่าแรง ค่าจา้ง กจ็ะสูงข้ึน ตามทกัษะ แลว้
กม็าตรฐานในการท างานท่ีมากข้ึนดว้ย มีการใชส้ติ ปัญญา มากยิง่ข้ึน ใชฝี้มือ ใชค้วามรู้มากข้ึนรัฐบาลไดใ้หค้วาม
เห็นชอบในหลกัการส าหรับการจดัใหมี้การจดัฝึกอบรมและพฒันาบุคลากร จ านวน 1,500 คน ภายใน 5 ปีนะครับ 
ในการท่ีจะสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปล่ียนความรู้ และการจดัสมัมนาธุรกิจและวิชาการหุ่นยนตร์ะดบัชาติ
และนานาชาติอนัน้ีเป็นส่ิงจ าเป็นนะครับ ตอ้งเตรียมการเพื่ออนาคต เม่ือเราขาดแรงงานจากต่างประเทศนะครับ
โดย ทั้งน้ี ใหก้ระทรวงอตุสาหกรรมและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ไดพ้ิจารณาแนวทางการประสานความร่วมมือกบั
ต่างประเทศ  ประเทศอุตสาหกรรม โดยเฉพาะท่ีมีความกา้วหนา้ในการพฒันาอุตสาหกรรมหุ่นยนตหุ่์นยนต ์และ
ระบบอตัโนมติั อาทิ ญ่ีปุ่น จีน เยอรมนั สหรัฐฯ เหล่าน้ีเป็นตน้ เพื่อน าองคค์วามรู้ท่ีเก่ียวขอ้ง มาประยกุตใ์ช ้ตาม
หว้งระยะเวลาท่ีเหมาะสม ในการท่ีจะปรับปรุงพฒันาอุตสาหกรรม ของไทยใหเ้หมาะสมต่อไป น่ีคือโครงสร้าง
เศรษฐกิจใหม่กไ็ปทางโนน้ ของเดิมเรากพ็ฒันาไปพร้อมๆ กนัดว้ย 
ขออยา่กงัวลวา่จะไม่มีงานท า ตราบใดทีประเทศไทยยงัเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคน้ี ทางดา้นภูมิศาสตร์แลว้ ยงัไง
เรากมี็ศกัยภาพ ถา้เราช่วยกนัพฒันาตนเอง สร้างงานใหม้ากข้ึน กจ็ะท าใหเ้ครือข่าย หรือวา่ห่วงโซ่ในเร่ืองของการ
ท างาน ห่วงโซ่ในเร่ืองรายได ้ห่วงโซ่ในเร่ืองของการผลิต การแปรรูป การตลาด กจ็ะกวา้งขวางยิง่ข้ึน รัฐบาลก าลงั
ท าทุกอยา่ง ไม่ใช่เร่ืองท่ีง่ายนกั แต่เรากต็อ้งท าใหเ้ตม็ท่ี 



          ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีท่ีผา่นมา เม่ือสปัดาห์ก่อนกไ็ดมี้การน า “YuMi หุ่นยนตอ์จัฉริยะชง
กาแฟ” ซ่ึงเป็นหุ่นยนตต์น้แบบส าหรับอุตสาหกรรมการผลิตยคุ 4.0 muj ท่ีสามารถการท างานร่วมกบัมนุษยไ์ด้
เป็นอยา่งดี ไม่เป็นอนัตราย มีความแม่นย  า และคล่องแคล่วสูง สามารถตั้งโปรแกรมในการใชง้านในหลากหลาย
ลกัษณะ 
ผมอยากเชิญชวนพี่นอ้งประชาชนไดพ้าครอบครัว ลูกหลาน นกัเรียนนกัศึกษา ขา้ราชการ และหน่วยงาน ภาครัฐ 
นกัธุรกิจ SMEs Startup และผูส้นใจเร่ืองดิจิทลัมาร่วมในกิจกรรม งานนิทรรศการนานาชาติ Digital Thailand 
Big Bang 2017 ซ่ึงเป็นมหกรรมการแสดงนิทรรศการนานาชาติ ในดา้นเทคโนโลยดิีจิทลัท่ีใหญ่ท่ีสุดแห่งภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้จะเห็นไดว้า่ถา้บา้นเมืองเราสงบกมี็การจดังานต่าง ๆ มากมายในระดบัภูมิภาคและระดบั
โลกดว้ย อนัน้ีจะจดัข้ึนระหวา่งวนัท่ี 21-24 กนัยายน 2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1 และ 2 ศูนยป์ระชุมอิมแพค
เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี ภายใตส้โลแกน Digital Transformation  โลกเปิด เราปรับ ประเทศเปล่ียน อนัน้ี
เป็นช่ือของสโลแกน ช่ือของงาน เป็นการเขา้ชมฟรี  ไม่มีค่าใชจ่้ายทุกรายการ ผูท่ี้สนใจสามารถหาขอ้มูลเพิม่เติม 
ในรายละเอียดตามช่องทางต่าง ๆ ท่ีปรากฎบนหนา้จอ ทุกคนเก่ียวขอ้งกนัทั้งหมด ใครส่วนหน่ึงมีความสามารถก็
ใชไ้ป อนัไหนท่ีอยากจะพฒันาตนเองกไ็ปเรียนรู้เร่ืองการบงัคบัเคร่ืองมือ ใชเ้คร่ืองมือต่าง ๆ เหล่าน้ี กจ็ะเป็นการ
เพิ่มรายไดข้องเราในอนาคต ถา้อยูท่ี่เดิมกเ็ท่าเดิม มุ่งหวงัแต่เพยีงอยา่งเดียวใหข้ึ้นค่าแรง ๆ อยา่งเดียวกค็งเป็นไปได้
ยาก กต็อ้งช่วยกนัทั้งหมดหลายมาตรการดว้ยกนัพวกเราอยา่กงัวลวา่จะตกงาน เพราะเป็นการใชเ้คร่ืองจกัร
อตัโนมติั หรือหุ่นยนตน์ั้นเราทดแทนในอุตสาหกรรมท่ีมีอนัตราย มีมาตรฐานสูง ตอ้งการความปลอดภยัสูง หรือ
แมก้ระทัง่ในการใชใ้นครัวเรือน กจ็ะใชใ้นการดูแลคนไขผู้สู้งอาย ุส าหรับผูท่ี้มีก าลงัทรัพยส์ามารถจะไปซ้ือหามา
ใชง้านได ้อ่ืน ๆ ถา้ก าลงัทรัพยไ์ม่พอกค็งตอ้งใชแ้รงงานอยูเ่หมือนเดิม เพียงแต่ตอ้งพฒันาแรงงานใหม้ากยิง่ข้ึน ก็
ขอเชิญชวนพี่นอ้งคนไทยท่ีท างานอยูภ่าคบริการ ท่องเท่ียวอะไรต่าง ๆ มากมาย ตอ้งไปเรียนรู้ในเร่ืองเหล่าน้ีดว้ย 
เผื่อวนัหนา้มีปัญหาเราจะไดมี้งานท าทางดา้นน้ีอีก   
ผมอยากใหพ้ี่นอ้งส่ือมวลชนทุกแขนง ไดน้ าบรรยากาศ จินตนาการ วิสยัทศัน์ องคค์วามรู้ แห่งอนาคตภายในงาน 
ช่วยกนัเผยแพร่ไปสู่ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอยา่งกวา้งขวางและทัว่ถึง เพราะเป็นการจดังานระดบัชาติเม่ือใช้
จ่ายงบประมาณแลว้กอ็ยากใหคุ้ม้ค่าท่ีสุด ไม่ใช่เพยีงคนในกรุงเทพฯ  และปริมณฑลเท่านั้น ผมอยากใหค้นไทย
ทั้ง 65 ลา้นคนไดมี้โอกาส ไดรั้บขอ้มูล องคค์วามรู้ต่าง ๆ ผา่นช่องทางส่ือมวลชน และหน่วยงานของรัฐ ซ่ึง
ด าเนินการอยูแ่ลว้ แต่อาจไม่ทัว่ถึง หรือไม่ต่ืนตาต่ืนใจ เท่ากบัส่ือมืออาชีพ เรากต็อ้งขอร้อง ขอใหท่้านร่วมมือ
ช่วยเหลือในการน าเสนอดว้ย เพราะเป็นกิจกรรมท่ีดี กิจกรรมภายในงานกล็ว้นแต่เป็นสาธารณะประโยชน์ ตอบ
โจทยน์โยบาย “ประเทศไทย 4.0” แลว้เรากไ็ม่ลืมคน 1.0, 2.0, 3.0 ไปดว้ย วา่จะใชก้นัตรงไหนอยา่งไร ไม่ใช่
ทั้งหมดจะเลิก อนัน้ีไปใชอ้นัโนน้อยา่งเดียวเป็นไปไม่ได ้ 
อยากจะฝากถึง “เน็ต-ไอดอล” หรือ “ย-ูทูบเบอร์” ท่ีปกติกจ็ะมีการแชร์ประสบการณ์ น าเสนอส่ิงต่าง ๆ สู่



สายตา “ผูติ้ดตาม (Followers)” ของท่าน ท่ีเป็นเยาวชนอยูแ่ลว้  ผมกอ็ยากใหช้กัชวนกนั มาน าเสนอในมุมมองท่ี
จะเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนเก่ียวกบักิจกรรมในงานน้ี ขอใหใ้ช ้“พรสวรรค ์- ความริเร่ิม” ของท่าน มาช่วยกนั
สร้างสรรคผ์ลงานท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและประเทศชาติ เพราะท่านกเ็ป็นส่วนหน่ึงของกลไกประชารัฐ ดว้ย 
ผมเช่ือวา่จะเป็นการจุดประกายสร้างแรงบนัดาลใจใหก้บัใครอีกหลาย ๆ คน ในการเขา้สู่วงการดิจิทลั หุ่นยนต ์
เคร่ืองจกัรอจัฉริยะของประเทศในอนาคต 
          ผมอยากใหทุ้กคนสนใจเร่ืองน้ีใหม้าก ๆ  มีแนวโนม้ใชก้นัมากข้ึนในโลกอนาคต  อนัน้ีทุกคนในประเทศ
ไทยมีการใชโ้ทรศพัท ์ใชส้มาร์ทโฟนกนัมากอยูแ่ลว้ หรืออาจจะถือไดว้า่มากล าดบัแรก ๆ ของอาเซียนเลย  ของ
โลกดว้ยซ ้าไป ในสดัส่วนของ 60 กวา่ลา้น  ผมทราบตวัเลขคร่าว ๆ 50 กวา่ลา้น ใชก้นัหมดแลว้  ใชใ้หเ้กิด
ประโยชน์ 
พีน้่องประชาชนทีรั่ก ครับ         
          ในช่วงตน้อาทิตยท่ี์ผา่นมา ไทยเราไดมี้โอกาสตอ้นรับคณะนกัลงทุนจากประเทศญ่ีปุ่น เกือบ 600 ราย เป็น
มิตรประเทศท่ีส าคญัของเรา ท่ีน าโดยนายฮิโรชิ เซโกะ  รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเศรษฐกิจการคา้และ
อุตสาหกรรม ของญ่ีปุ่น หรือ “เมติ” (METI) ตามท่ีท่านรองนายกรัฐมนตรี สมคิด จาตุศรีพิทกัษ ์ไดเ้รียนเชิญไวใ้น
ระหวา่งการเดินทางไปเขา้ร่วมประชุมท่ีประเทศญ่ีปุ่น ในนามของรัฐบาลในช่วงเดือนมิถุนายนท่ีผา่นมา ทั้งน้ี 
ความเป็นมากคื็อ ประเทศไทยและประเทศญ่ีปุ่นนั้น เรามีความสมัพนัธ์อนัดีทางการทูต ระหวา่งกนัมาอยา่ง
ยาวนานและแน่นแฟ้น ทั้งระดบัสถาบนั ระดบัรัฐบาล และระดบัประชาชน มีการไปมาหาสู่กนั มีประวติัศาสตร์
ร่วมกนัมาในอดีต ซ่ึงจะครบรอบ 130 ปี ในวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 น้ี ญ่ีปุ่นนั้นเป็นมิตรประเทศท่ีมีบทบาท
ส าคญัในการพฒันาประเทศของไทยมาอยา่งต่อเน่ืองซ่ึงในดา้นการคา้ ญ่ีปุ่นถือเป็นหน่ึงในคู่คา้หลกั อนัดบัตน้ ๆ 
ของไทยมาโดยตลอด จนถึงในปัจจุบนั ในปีท่ีผา่นมาประเทศไทยน าเขา้สินคา้จากญ่ีปุ่น คิดเป็นร้อยละ 15.8 ของ
การน าเขา้ทั้งหมดและ เป็นประเทศท่ีไทยส่งออกสินคา้ไปเป็นอนัดบั 3 รองจากสหรัฐอเมริกา และจีน ซ่ึงคิดเป็น
ประมาณ ร้อยละ 9.5 ของการส่งออกทั้งหมด ในช่วงท่ีทั้งสองประเทศ อยูร่ะหวา่งการฟ้ืนตวันั้น มูลค่าการคา้
ระหวา่งกนั กมี็แนวโนม้ท่ีดีข้ึนมาตามล าดบั เม่ือเทียบในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนแลว้ ไทยเรายงัคงเป็นตลาด
ส่งออก ท่ีส าคญัท่ีสุดของญ่ีปุ่นดว้ย  
          ส าหรับเร่ืองการลงทุนนั้น ประเทศญ่ีปุ่นมีบทบาทส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอยา่งมาก  โดย
บริษทัญ่ีปุ่นมีการลงทุน ถึง 1 ใน 5 ของการลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ในดา้น
อุตสาหกรรมการผลิต รวมถึงการลงทุนใน SMEs และธุรกิจทอ้งถ่ินของญ่ีปุ่น ท่ีเขา้มาใชไ้ทยเป็นฐานในการลงทุน 
ต่อไปยงัประเทศเพือ่นบา้นมากข้ึน สอดคลอ้งกบันโยบาย Thailand+1 ของรัฐบาลดว้ย 
           ในช่วงพบปะหารือกนันั้นคณะนกัลงทุนญ่ีปุ่น ไดแ้สดงความสนใจ ในนโยบายส่งเสริมการลงทุนของ
รัฐบาลและ ตอ้งการจะศึกษาลู่ทางการลงทุน รวมถึงการขยายการลงทุนต่อยอดและการพฒันา 10 กลุ่ม



อุตสาหกรรมเป้าหมายในไทย ท่ีก าหนดไวม้ากข้ึน ซ่ึงผมไดเ้ล่าใหน้กัลงทุนญ่ีปุ่นฟังถึงทิศทางเศรษฐกิจ สงัคม 
และการเมืองของรัฐบาลไทย ท่ีจะช่วยสร้างความมัน่ใจในการด าเนินธุรกิจ ของนกัลงทุนชาวญ่ีปุ่นในประเทศไทย 
โดยผมไดเ้นน้ย  ้า ความพยายามของรัฐบาลไทย ในการจะปรับปรุงในเร่ืองของการอ านวยความสะดวกในการท า
ธุรกิจ (หรือ Ease of doing business) ใหก้บันกัลงทุน ทั้งในและต่างประเทศเช่น การตั้ง “ศูนยบ์ริการแบบ
เบด็เสร็จ (OSS)” เพื่อใหก้ารท าธุรกรรมในการประกอบธุรกิจ การขอหรือออกใบอนุญาตต่าง ๆ สามารถ
ด าเนินการ ณ ท่ีเดียวไดโ้ดยไม่ตอ้งว่ิงเอกสารไปยงั 6 - 7 กระทรวงเหมือนเดิม  หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เหมือน
เช่นในอดีตท่ีผา่นมา ถือเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัในกระบวนการเร่ิมตน้ของการลงทุน  
นอกจากน้ี ผมไดอ้ธิบายนโยบายของรัฐบาลน้ีในการส่งเสริมการลงทุนและทิศทางในการส่งเสริม
ภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โดยเฉพาะเร่ืองของการจดัตั้ง “ระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภาคตะวนัออก (EEC)” ซ่ึงเป็น
ความร่วมมือระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชนของประเทศตามกลไก “ประชารัฐ”ท่ีเราตอ้งการพฒันาให ้EEC เป็น
เขตพฒันาเศรษฐกิจพิเศษท่ีดีท่ีสุดและทนัสมยัท่ีสุดในภูมิภาคอาเซียน  เพื่อจะยกระดบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม
รวมถึง จะเป็น “พื้นท่ียทุธศาสตร์” ของภูมิภาค และของโลก เพื่อจะเช่ือมโยงยทุธศาสตร์ “1 Belt 1 Road” ของ
จีน ทั้งในมิติการคมนาคมขนส่ง และ เช่ือมโยงเทคโนโลยโีดยการพฒันา EEC ให้มีความพร้อมในทุก ๆ ดา้นอีก
คร้ังและต่อยอด “ยคุโชติช่วงชชัวาล” ในอดีต  คือยคุสมยัท่ีเราท าอีสเทิร์นซีบอร์ด จนประสบความส าเร็จมาแลว้
ใหมี้ความสมบูรณ์แบบมากข้ึน  โดยใหป้ระเทศไทยเป็น “ท่ีหมาย” ในการลงทุนขนาดใหญ่ และการเช่ือมโยง
ธุรกิจ และภาคการผลิตในทุกระดบั  ทั้งน้ี EEC จะมีโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการคมนาคมขนส่งท่ีเพยีบพร้อม ทั้ง
ทางบก ทางราง ทางทะเล และทางอากาศ อาทิ ท่าเรือพาณิชยแ์หลมฉบงั ท่าเรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุ สนามบินอู่
ตะเภา รถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง เหล่าน้ี เป็นตน้ 
ส าหรับการยกระดบัดา้นการบริหารจดัการและการใหบ้ริการภาครัฐ นบัวา่มีความส าคญัอยา่งมาก   เราจะท าอะไร
ใหม่ ๆ กต็ามตอ้งปรับปรุงทั้งหมด รัฐบาลน้ีไดผ้ลกัดนัใหมี้ พ.ร.บ. EEC อนัเป็นเคร่ืองมือส าคญั ในการ
ขบัเคล่ือน EEC กส็ะทอ้นใหเ้ห็นถึงความมุ่งมัน่ของรัฐบาล ในการสนบัสนุนการลงทุนในโครงการน้ีเพือ่จะใหเ้ป็น
พื้นท่ียทุธศาสตร์ ในการพฒันาประเทศในระยะยาวอีกดว้ย ทั้งน้ี ขอ้มูลและนโยบายภาครัฐท่ีชดัเจนเหล่าน้ี จะเป็น
ประโยชน์ในการตดัสินใจในการเขา้มาลงทุนในประเทศไทยของคณะนกัลงทุนญ่ีปุ่นเหล่าน้ีในอนาคต เราจ าเป็น
อยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งสร้างความมัน่ใจใหก้บันกัลงทุนใหไ้ด ้เพราะการลงทุนขนาดใหญ่นั้นมีความเส่ียง การท่ีเขามา
ลงทุนดว้ยเมด็เงินมหาศาลกเ็พื่อตอ้งการฐานการผลิตท่ีมัน่คง ดงันั้น ความไวเ้น้ือเช่ือใจกนัจึงส าคญั วนัน้ีรัฐบาลได้
ท าใหเ้ขาเห็นและท าใหเ้ขาเกิดความมัน่ใจใหม้ากยิง่ข้ึน 
          นอกจากนั้น ผมไดเ้นน้ย  ้าในเร่ืองการใหค้วามส าคญัต่อการสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  โดยเฉพาะทาง
การเมืองโดยจะมุ่งบริหารประเทศตาม Roadmap ท่ีชดัเจนเพื่อเดินหนา้ประเทศไปสู่ความเป็นประชาธิปไตยท่ี
สมบูรณ์ ในแบบฉบบัท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของเรา ท่ีไม่ขดัแยง้กบัของสากลดว้ย ทั้งน้ี เม่ือทุกอยา่งลงตวั 



กระบวนการดา้นกฎหมายมีความพร้อม ทุกฝ่ายใหค้วามร่วมมือ มีความปรองดอง เรากจ็ะมี “การเลือกตั้ง
ทัว่ไป” ในปีหนา้ นอกจากน้ี การมียทุธศาสตร์ชาติ ระยะยาว 20 ปี กจ็ะเป็นส่วนส าคญัท่ีสะทอ้นวา่ การพฒันาทาง
เศรษฐกิจและสงัคมของไทยจะมีความต่อเน่ืองและมัน่คง มีการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ดา้น ยอ่มแสดงใหเ้ห็นถึง
การเปล่ียนผา่นประเทศไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่ในอนาคต 
นอกจากนั้น นโยบายท่ีมุ่งผลกัดนัประเทศไทยเขา้สู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ การขบัเคล่ือนประเทศ
ดว้ย “นวตักรรม” เพื่อการกา้วเขา้สู่ยคุ ท่ีใหค้วามส าคญักบัการผลิต ดว้ยนวตักรรม และเทคโนโลยขีั้นสูง เรากไ็ด้
เตรียมการในดา้นต่าง ๆ ทั้งเร่ืองบุคลากร นโยบายสนบัสนุนนวตักรรมและการปรับกฎระเบียบ ใหเ้อ้ือต่อการ
ลงทุน ซ่ึงภาครัฐและเอกชนของญ่ีปุ่น จะมีบทบาทส าคญัในการช่วยพฒันาความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น การถ่ายทอด 
การสร้างบุคลากรทางเทคนิคขั้นสูง เพื่อเขา้สู่ยคุ 4.0 และ สามารถใชไ้ทยเป็นฐาน ในการพฒันาบุคลากร ใน
ภูมิภาคร่วมกนัในการด าเนินการเหล่านั้น  ผา่นความร่วมมือ การแลกเปล่ียนความรู้ และบุคลากร ระหวา่งกนั ใน
อนาคตต่อไป  
          คณะนกัลงทุนญ่ีปุ่น ไดใ้หค้วามสนใจดูงาน แลกเปล่ียนเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั มีการประชุมร่วม มีการจบัคู่
สนทนา เจรจาเจรจาธุรกิจร่วมกนัจ านวนมาก และไดไ้ปเยีย่มชมพื้นท่ี EEC ใหค้วามสนใจ ไดรั้บรายงานวา่จากการ
ลงพื้นท่ีนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบงั และนิคมอุตสาหกรรมเหมราช และอ่ืน ๆ ดว้ย รัฐมนตรีวา่การกระทรวง
เศรษฐกิจฯ ท่ีเป็นหวัหนา้คณะของญ่ีปุ่น รู้สึกพอใจท่ีประเทศไทยเห็นความส าคญัในการท างานร่วมกบัญ่ีปุ่น ท่ีเป็น
มิตรอนัดีของเราของเขาดว้ย ภายใตก้รอบการพฒันาประเทศไทย 4.0  โดยรับทราบเจตนารมยอ์นัมุ่งมัน่ และมี
ความเขา้ใจ ต่อนโยบายส่งเสริมการลงทุนของไทย  และยนืยนัวา่บริษทัญ่ีปุ่น ท่ีมีการลงทุนในไทยอยูแ่ลว้ จะขยาย
การลงทุนต่อเน่ือง ตอ้งขอขอบคุณ 
ในช่วงท่ีผา่นมานั้น น ้ าท่วมในพื้นท่ีอุตสาหกรรมหลายแห่ง ซ่ึงกไ็ม่ไดย้า้ยฐานการผลิตออกไปเลย มีแต่ปรับปรุง
และพฒันาต่อกแ็สดงวา่ เขารักประเทศไทย มีความคุน้เคย มีความพอใจ เรากต็อ้งช่วยดูแลเขาดว้ย เช่นเดียวกนั 
ตอ้งดูแลทุกประเทศท่ีมาลงทุนในประเทศไทย เราคาดวา่จะมีนกัลงทุนญ่ีปุ่นรายใหม่ท่ีมีความเช่ือมัน่ ตดัสินใจเขา้
มาลงทุนในไทยเพิ่มมากข้ึนดว้ย  นอกจากน้ี ทั้งสองฝ่ายยงัไดมี้โอกาสหารือในเร่ืองโรงไฟฟ้าพลงังานถ่านหิน
สะอาด ซ่ึงมีการทดสอบแลว้ ท่ีทนัสมยัท่ีสุดในปัจจุบนัวา่ มีประสิทธิภาพสูง ราคาถูก และมีความปลอดภยัต่อ
ชุมชนอยา่งไร ซ่ึงเรากต็อ้งศึกษา พิจารณากนัต่อไป 
ญ่ีปุ่นพร้อมใหค้วามร่วมมือในการแลกเปล่ียน - ถ่ายทอดเทคโนโลยดีงักล่าวกบัไทย  อีกทั้งยงัมีความร่วมมือใน
สาขายานยนตส์มยัใหม่ ซ่ึงญ่ีปุ่นยนิดีร่วมมือกบัไทย ในการยกระดบัใหไ้ทยเป็น “ฐานการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า” ท่ี
ส าคญัในภูมิภาคต่อไปดว้ย วนัน้ีเขาคิดไปถึงระยะต่อไปหลงัจากรถไฟฟ้าแลว้เสร็จ เขาคิดต่อแลว้วา่จะพฒันาไปสู่
พลงังานไฮโดรเจนไดอ้ยา่งไร ผมคุยกบัท่านรัฐมนตรีญ่ีปุ่นมา ในส่วนของดา้นการแพทยรั์ฐมนตรีวา่การกระทรวง
เศรษฐกิจฯ ญ่ีปุ่น กไ็ดน้ าคณะธุรกิจ และภาครัฐ ในสาขาการแพทย ์เขา้พบปะกบัภาครัฐ และภาคเอกชนของไทย 



เพื่อแนะน าเคร่ืองมือทางการแพทย ์ท่ีมีคุณภาพสูงของญ่ีปุ่น  ซ่ึงจะท าใหไ้ทยและญ่ีปุ่นมีความร่วมมือทางดา้น
อุตสาหกรรมการผลิตเคร่ืองมือทางการแพทย ์อยา่งเป็นรูปธรรมมากข้ึน ในอนาคตดว้ย 
          ทั้งน้ี การมาเยอืนไทยของคณะนกัลงทุนญ่ีปุ่นในคร้ังน้ี เป็นท่ีน่ายนิดีอยา่งยิง่ ท่ีเราไดเ้ห็นการลงนาม
ใน MOU และ MOI จ านวน 7 ฉบบั ระหวา่งนกัธุรกิจญ่ีปุ่น กบันกัธุรกิจไทย  ซ่ึงนบัเป็นอีกกา้ว ในการไปสู่
ความส าเร็จของการส่งเสริมการคา้ การลงทุน และ ตอกย  ้าถึงความสมัพนัธ์ท่ีแนบแน่นเหนือกาลเวลาของทั้งสอง
ประเทศดว้ย ทั้งน้ี เรายงัคงใหค้วามส าคญักบัทุกโครงการของมิตรประเทศของเรา ในส่ิงท่ีเรามีศกัยภาพและ ตรง
กบัความตอ้งการของซ่ึงกนัและกนั 
พีน้่องประชาชน ครับ 
          ตน้สปัดาห์หนา้ วนัท่ี 18 - 19 กนัยายนน้ี ผมและคณะรัฐมนตรี จะไดล้งพื้นท่ีเพื่อพบปะพี่นอ้งประชาชน 
อีกคร้ังโดยคร้ังน้ีจะเดินทางไปพบพี่นอ้งชาวสุพรรณบุรี และพระนครศรีอยธุยา ส่วนรัฐมนตรีต่าง ๆ กมี็แผนท่ีจะ
กระจายกนัลงปฏิบติัภารกิจในพื้นท่ี เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐ เพราะผา่นไปแลว้ ออก
นโยบายไปแลว้ ขบัเคล่ือนไปแลว้ กต็อ้งติดตามประเมินผล ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีของรัฐบาลทุกรัฐบาล ก ากบัดูแล เร่ืองน้ี
เป็นเร่ืองส าคญัเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล 
ทั้งน้ี รัฐบาลพร้อมรับทราบปัญหา ขอ้เรียกร้องจากพี่นอ้งประชาชนเพิ่มเติมเช่นเคย ในพื้นท่ีกข็อใหส่้ง ผมจะใหมี้
การเปิดศูนยรั์บเร่ืองความเดือดร้อน ขอ้เสนอแนะอะไรต่าง ๆ กส่็งใหเ้ขา ไม่ตอ้งตรวจดูใหต้รง เด๋ียวกถึ็งผมเอง ไม่
งั้นจะวุน่วายสบัสน มีปัญหาเร่ือง รปภ. อีก เพราะรัฐบาลน้ี เห็นว่า “ต าบล - ชุมชน -หมู่บา้น” ประชาชนทุกหมู่
เหล่านั้นแหละเป็น จุดยทุธศาสตร์ของการพฒันาประเทศ หากเราสามารถสร้างความเขม้แขง็ในระดบัฐานรากน้ี ได้
ส าเร็จ เหมือนกบัเราปลูกตน้ไมมี้รากแกว้ท่ีมัน่คงประเทศชาติกจ็ะมัน่คง มัง่คัง่ อยา่งย ัง่ยนืดว้ยถา้ประชาชนเรา
เขม้แขง็ ทราบวา่มีหลายโครงการ ทั้งในปัจจุบนั และในปีหนา้ ตามแผนพฒันาภาคกลาง เราบอกแลว้วา่เรามีการ
พฒันาโครงการเป็นภาค 6 ภาคดว้ยกนั ในการบริหารจดัการดว้ยงบประมาณในแผนงานด าเนินโครงการต่าง ๆ ซ่ึง
ผมตอ้งการรับทราบความคืบหนา้ และ ลงไปแกปั้ญหาให ้โดยหยบิยกข้ึนมาสู่ “โต๊ะประชุม ครม.” เพื่อใหก้ารสัง่
การต่าง ๆ รวดเร็วยิง่ข้ึน  อะไรท าได ้และตอ้งเร่งด าเนินการ กใ็หท้ าทนัทีทั้งการเพิ่มศกัยภาพภาคการเกษตร เร่ือง
เกษตรแปลงใหญ่ - เกษตรปลอดภยั  การยกระดบัภาคอุตสาหกรรม การคา้ และการลงทุน รวมทั้งการคา้
ชายแดน  การพฒันาโครงการพิเศษขนาดใหญ่ อาทิ โครงการเมืองสมุนไพร การบริหารจดัการน ้า และการ
ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์ เชิงธรรมชาติ  เชิงประวติัศาสตร์ และท่ีส าคญั คือการพฒันาสงัคม การยกระดบัคุณภาพชีวิต 
และส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงผมกดี็ใจท่ีจะไดไ้ปพบพี่นอ้งถึงถ่ินอาศยัของท่าน บางท่านอาจจะตอ้งเดินทางมาบา้ง เพราะเรา
ไม่มีเวลามากขนาดนั้นท่ีจะไปเยีย่มในทุกพื้นท่ี กอ็ยากใหม้าทุกภาคส่วน รัฐมนตรี หวัหนา้ส่วนราชการกมี็ความ
กระตือรือร้นและเตรียมท าการบา้นล่วงหนา้ ก่อนลงพื้นท่ี เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่พี่นอ้งประชาชนสูงสุด  ส่วน
ราชการตอ้งไม่สร้างภาระใหก้บัประชาชนในการตอ้นรับ หรือมีพิธีการใหญ่โต ไปเอาเร่ืองวา่เราจะท างานกนัยงัไง 



พบปะประชาชนพอ่แม่พี่นอ้ง คนไทยทุกหมู่เหล่า ทุกกลุ่ม  ตอ้งไม่สร้างความเขา้ใจผิด ใหใ้ครน าไปบิดเบือนได้
เช่นท่ีผา่นมา 
รัฐบาลและ คสช. ตอ้งการลงไปรับทราบปัญหา และเร่งแกไ้ข  ไม่ใช่ไปสร้างคะแนนเสียง ความนิยมอยา่งท่ี
วิพากษวิ์จารณ์กนัในปัจจุบนั ผมท าอะไรท่ีแตกต่าง เพราะวนัน้ีหลายคนกอ็า้งวา่ไม่มี สส.ไม่มีใครไปดูแล วนัน้ีเรา
กมี็ศูนยด์  ารงธรรมรับขอ้มูลอยูแ่ลว้ทุกพื้นท่ีระดบัอ าเภอ และคลา้ย ๆ กบัมี สส. อยูแ่ลว้ แต่เราไปรับทุกคน ทุกพวก 
ทุกฝ่าย ไม่วา่จะใครกต็ามทุกกลุ่ม และกข้ึ็นมา ท่ีผา่นมาหลายลา้นเร่ือง กแ็กปั้ญหาไดป้ระมาณ 90 กวา่เปอร์เซ็นต ์
อะไรท่ีซบัซอ้น อะไรท่ีมีปัญหาเร่ืองกฎหมายกต็อ้งใชเ้วลาบา้ง ยงัไม่ทัว่ถึงทั้งหมด เพราะมีจ านวนมากมาย
มหาศาล เรามีคนตั้งเกือบ 70 ลา้นคน รายไดน้อ้ยก ็14 ลา้นกวา่ ต ่ากวา่ 3 หม่ืน 14 ลา้นกวา่เป็นเกษตรกรส่วน
ใหญ่ อนัน้ีผมกจ็ะน าผลการลงพื้นท่ีดงักล่าวในรายการคร้ังหนา้ 
          สุดทา้ยน้ี ผมอ่านหนงัสือมาก หนงัสือราชการ หนงัสือนอก หนงัสือทัว่ไปในการประชุมคณะรัฐมนตรี ท่ี
ผา่นมาผมไดใ้หข้อ้มูลมีหนงัสือ 1 เล่มไม่ไดแ้จก ใหเ้ฉพาะสรุปใบขา้งหนา้ 10 ขอ้หลกัการของเขาท่ีผมใหเ้ขายอ่
มา มีช่ือวา่ The Speed of Trust      ให ้ครม. ไปอ่านหลกัการไปก่อน แลว้ค่อยไปหาหนงัสืออ่านเพราะเล่มใหญ่ 
แลว้พิจารณาตนเองวา่จะท าอยา่งไรเพื่อใหเ้กิดประโยชน์กบัประเทศชาติ  ซ่ึงผมเห็นวา่เป็นประโยชน์เช่นกนั หาก
พี่นอ้งประชาชนไดรั้บทราบ รับฟังดว้ย  กล่าวโดยสรุปไดว้า่ ส่ิงหน่ึงท่ีมีความส าคญั หากขาดหายไปไม่ได ้ถา้หาก
ขาดหายไป เราจะไม่ประสบความส าเร็จ ไม่วา่จะท างานหรือด ารงชีวิตอะไรกต็าม แต่ถา้สามารถสร้างข้ึนมาได ้ทั้ง
ตนเอง ทั้งชุมชน ครอบครัว เพื่อนฝงูยิง่มาก กจ็ะยิง่ใหป้ระสบความส าเร็จ อนัยิง่ใหญ่  ส่ิงนั้นกคื็อ “ความ
ไวว้างใจ” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบงัคบัไม่ได ้แต่ตอ้ง “แลกกนัดว้ยใจ” ตอ้ง “เอาใจเขามาใส่ใจเรา” ตอ้งพิสูจน์ตนเอง  และ
ผมหวงัวา่ “ความจริงใจ” ของผมท่ีมีต่อพี่นอ้งประชาชน และประเทศชาติจะสามารถสร้าง "ความไวเ้น้ือเช่ือ
ใจ" ใหก้บัทุกคน จนน าไปสู่ความเขา้ใจและความร่วมมือกนัในการช่วยกนั น าพาประเทศกา้วขา้มอุปสรรคต่าง ๆ 
และเดินหนา้ต่อไป อยา่งย ัง่ยนื 
          ขอบคุณครับ ขอให้ “ทุกคน” มคีวามสุขในช่วงวนัหยุดสุดสัปดาห์  สวสัดคีรับ 

 


